

Số 272 -TB/TU

THÔNG BÁO**kết quả chuyến khảo sát và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
về tình hình thực hiện một số dự án ODA trên địa bàn tỉnh**

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện một số dự án ODA trên địa bàn tỉnh; làm việc với đại diện UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan. Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Quân Chính, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Đông Hà và huyện Triệu Phong.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi thực địa tuyến giao thông nông thôn xã Triệu Tài, xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong) thuộc Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo và ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyến đường phường 2, phường Đông Lương, phường Đông Lễ, tuyến đường Hoàng Diệu (thành phố Đông Hà) thuộc Dự án phát triển đô thị dọc Hành lang tiểu vùng sông Mê Kông.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện Dự án phát triển đô thị dọc Hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị; ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận:

1. Với phương châm, vừa chú trọng phát huy nội lực, vừa tích cực tranh thủ ngoại lực, tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương sớm tiếp cận nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA). Sau gần 20 năm tiếp nhận nguồn vốn ODA song phương và đa phương, tỉnh đã tạo dựng được mối quan hệ với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC),

Đức, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Hàn Quốc... Các dự án ODA tập trung đầu tư vào các nhóm lĩnh vực về phát triển nông nghiệp nông thôn, thủy lợi, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các dự án ODA đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, điều hành các dự án ODA đã có sự trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, khả năng vận động và tiếp cận các nguồn tài trợ. Những năm qua, nhất là từ năm 2015 trở về trước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã hỗ trợ rất lớn cho tỉnh về nguồn vốn đối ứng các dự án ODA, góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước của tỉnh. Trong thời gian tới, việc tiếp cận nguồn vốn ODA sẽ ngày càng khó khăn hơn, sau khi Việt Nam trở thành Quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình, các nhà tài trợ nước ngoài đã chuyển dần từ việc hỗ trợ phát triển sang quan hệ đối tác; sắp tới Trung ương sẽ quy định mức trần được vay lại vốn ODA cho các tỉnh, thành phố trên cơ sở khả năng hoàn trả vốn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 29 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn 5.535 tỷ, trong đó vốn đối ứng 1.054 tỷ đồng; đến nay mới giải ngân được 37,7% kế hoạch. Nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu là do công tác tư vấn, lập hồ sơ ban đầu thiếu chuẩn xác, nhất là việc lập hồ sơ tái định cư, phải điều chỉnh số liệu nhiều lần, khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng... ảnh hưởng lớn đến lòng tin của nhà tài trợ. Chính sách của mỗi dự án ODA khác nhau, khác với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhưng công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân chưa đến nơi, đến chốn, dẫn đến một bộ phận nhân dân nhận thức các dự án ODA là sự tài trợ của nước ngoài nên có tâm lý ỷ lại, khiêu nại, khiêu kiện kéo dài, gây nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Việc điều hành, quản lý, giám sát thực hiện các dự án ODA hiện nay giao cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, các ban quản lý dự án thiếu cán bộ, chuyên viên thông thạo ngoại ngữ, am hiểu pháp luật, thủ tục hành chính, các quy định về tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản... Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa cơ quan được giao quản lý, điều hành dự án ODA với các sở, ngành, địa phương thụ hưởng chưa đồng bộ, thiếu sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất.

Để nâng cao hiệu quả vận động, thu hút, triển khai thực hiện các dự án ODA, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về quản lý, điều hành các dự

án ODA, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật đối với việc quản lý các dự án ODA. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá lại quá trình thực hiện các dự án ODA trong những năm qua trên địa bàn tỉnh, xác định định hướng và các giải pháp tăng cường vận động, thu hút, nâng cao hiệu quả các dự án ODA.

- Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công khó khăn, việc vận động các dự án ODA vẫn là hướng đi ưu tiên, cần lựa chọn những dự án, lĩnh vực có tác động thúc đẩy, hỗ trợ liên kết phát triển, các dự án có khả năng tự cân đối trả nợ hoặc ngân sách có khả năng đối ứng, trả nợ.

- Chú trọng tiếp cận, tìm kiếm các dự án ODA song phương để đơn giản hóa các thủ tục hồ sơ, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện và giải ngân dự án.

- UBND tỉnh nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về việc thành lập Ban quản lý dự án ODA tỉnh có tính chuyên nghiệp, độc lập để chủ động trong tiếp cận, thu hút các nguồn vốn ODA trong thời gian tới, phân công một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ các dự án ODA đang có khó khăn, vướng mắc về vốn đối ứng để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát, để trên cơ sở đó có định hướng chỉ đạo tháo gỡ trong thời gian tới; nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh nguồn vốn xin Trung ương hỗ trợ phần vốn đối ứng ODA năm 2017 đang thiếu (từ nguồn vượt thu ngân sách địa phương, tăng thu ngân sách Trung ương...); thực hiện nghiêm túc việc phân cấp quản lý vốn đầu tư.

2. Dự án phát triển đô thị dọc Hành lang tiểu vùng sông Mê Kông đang được triển khai tại huyện Hướng Hóa và thành phố Đông Hà. Mục tiêu của dự án là xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố Đông Hà và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Đến nay, cơ bản các gói thầu của dự án đã được giao thầu, hiện đang có một số vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho nhân dân để thực hiện dự án. Về vấn đề này, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc với lãnh đạo thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa để thống nhất giải pháp thực hiện; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn dự án cho thành phố Đông Hà bù lại phần kinh phí mà thành phố đã thực hiện bố trí tái định cư để xây dựng khu tái định cư khác của thành phố.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành về cơ bản các hạng mục công trình trước mùa mưa lũ. Khẩn trương triển khai, hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch thành phố Đông Hà. Xử lý đơn thư khiếu nại của các nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu, ủng hộ việc thực hiện dự án; thực hiện dự án đúng tiến độ kế hoạch.

Trên đây là kết quả chuyên khảo sát và ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án ODA trên bàn tỉnh.

Vậy, thông báo để UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh,
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải,
- Thành ủy, UBND thành phố Đông Hà; huyện ủy, UBND các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa,
- Các đ/c TUV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHANH VĂN PHÒNG**



Hồ Đại Nam